



## ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกระบี่



ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 16 ปี ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดกระบี่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจ ในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 116,102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม 352 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีชมรมตำบลคลองท่อมได้อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน

พร้อมเป็น ต้นแบบระดับทองปีที่ 2 และมีชมรมที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 9 ชมรม

สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 599 คน โรงเรียนได้นำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนร่วมตัวกันดำเนินงานชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ให้ดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ที่หลากหลายตามความสนใจ และความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเป็นอย่างดี

ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2562 โดยมีกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพื่อให้สมาชิกมีความรู้และความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด และมีการสนับสนุนให้สมาชิกทำกิจกรรมเปิดโอกาสให้แสดง ความสามารถที่หลากหลายตาม

ความสนใจ และความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สนใจ

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 23 คน กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมการพัฒนา EQ กิจกรรมดนตรีบำบัดการร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพต่างๆ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจ ของสมาชิก เช่น งานพื้นที่ฟ้าปาเตะ ประดิษฐ์ของขวัญจากผ้าขนหนู มห้ศรร้อยหลอดพลาสติก กิพติดผมจากเปลือกหอย น้ำสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใคร่คิดยายกมือขึ้น" ในจังหวัดเข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ชักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตนต่อไป